

ศาสนศาสตร์ศึกษาที่แมคกิลวารี

ศจ.สะอาด ไชยวัฒน์ Th.D

หัวหน้าสาขาวิชาศาสนศาสตร์

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 นับเป็นเวลา กว่า 100 ปีแล้ว และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากแผนกต่าง ๆ ออกไปรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร สถาบัน หน่วยงานและภาคเป็นจำนวนกว่า 500 คน กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ และมีบางคนอยู่ ต่างประเทศ

การศึกษาศาสนศาสตร์ที่คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี เป็นการศึกษาที่ท้าทายให้นักศึกษาคิด และพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนในการทำงานในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) นี้ นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อสภาวะการณ์ของประเทศ และโลกปัจจุบันที่มี อิทธิพลต่อชีวิตของคริสตชนและสังคมอย่างที่สุดนี้ ยิ่งกว่านั้นนักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาของ คริสตจักรสถาบันและหน่วยงานตามหลักวิชา แล้วพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยอาศัย วิทยาการใหม่ๆ เข้ามาช่วย เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สมัครเข้ามาศึกษาต่อในคณะศาสนศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทมากมายในปีนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำเอาความรู้ และวิธีการใหม่ ๆ ไปปรับปรุง และเสริมสร้างคริสตจักรสถาบัน และหน่วยงาน ที่เขาจะออกไปรับใช้นั้นอย่างมี ประสิทธิภาพ

ดังนั้น การสนับสนุนให้ศิษยาภิบาลหรือบุคลากรของคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานให้ไป ศึกษาต่อที่คณะศาสนศาสตร์ จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการพัฒนาผู้บริหาร ผู้นำ และ บุคลากรของคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานของสภาคริสตจักรฯ ให้เจริญก้าวหน้า และมี ประสิทธิภาพสูงในการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์นี้รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงการพัฒนาคณะว่ามี ความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าต้องการให้ประเทศชาติเจริญทัดเทียมกับอารยะประเทศทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้เอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ที่จะเริ่มใช้ในปี 2540 นี้ จึงเน้นการพัฒนาคณะมากกว่า พัฒนาวัตถุ รัฐบาลตระหนักว่า ถ้ามีได้พัฒนาคณะที่มีจิตใจสูงและมีคุณธรรมเป็นเลิศแล้ว แม้จะเร่งรัด พัฒนาวัตถุและเทคโนโลยีมากมายเพียงไร ก็ไม่อาจเกิดศุภผล และนำความสุขสันติมาสู่สังคมและ ประเทศชาติได้ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี ตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้ และพยายามพัฒนานักศึกษาให้ เพียงพร้อมไปด้วยคุณธรรม และความรู้เท่าทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารสูงนี้ ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่เคยมีความเมตตาปราณี เอื้อเพื่อเกื้อกูลกันในสังคมลดลง ทุกคนในสังคมเริ่มมีความเห็นแก่ตัว จิตใจคับแคบและชิงดีชิงเด่นกันมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ขาดการซัดเซลา จิตใจในทางธรรมคณะศาสนศาสตร์ตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญในการผลิตผู้นำของคริสตจักรให้เจริญฝ่ายจิตวิญญาณและอยู่เหนืออิทธิพลของเทคโนโลยี เพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ มีความรัก ความยุติธรรม และความชอบธรรม มิให้ใช้ข้อมูลข่าวสารไปในทางเอาเปรียบผู้อื่น หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิได้คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอย่างที่เป็นอย่างในปัจจุบัน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของประเทศฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมิใช่คนทั่วโลกจะคัดค้านและประณามการกระทำนั้น แต่ฝรั่งเศสก็อ้างว่าเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติของตน โดยมิได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายลงเนื่องจากการทดลองนั้น ซึ่งมากมายเกินกว่าที่จะประเมินค่าได้ มันทำลายพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลอย่างกว้างขวาง พืชสีเขียวที่อยู่ในน้ำทำหน้าที่ช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจน ถ้าพืชในน้ำเหล่านี้ถูกทำลายลงด้วยระเบิดนิวเคลียร์ที่มีพลังทำลายมหาศาลก็กระทบกระเทือนต่อปริมาณออกซิเจนที่เราหายใจด้วย

คณะศาสนศาสตร์จึงเห็นว่าเราจำเป็นต้องเอาหลักคำสอนของคริสตศาสนาเข้ามาใช้อย่างจริงจัง เพื่อพระวาระของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของคนเสียใหม่ ให้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ทำให้เกิดสันติสุขแก่มนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่พระเจ้าทรงมอบ อำนาจให้เราดูแลนั้น (ปฐมกาล 1:28) ไม่ใช่ข่มขู่ขังเทิดทูนเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ จนมองมนุษย์ว่าด้อยกว่าคอมพิวเตอร์ หรือมนุษย์เป็นวัตถุที่มีชีวิตเท่านั้น หากมีวิญญาณ อะไรตามอย่างที่ศาสนาสอนไม่ ถ้ามนุษย์เราไม่มีมิติทางด้านจิตใจ (mind) และจิตวิญญาณ (spirit) แต่เป็นเรื่องวัตถุล้วน ๆ เป็นเรื่องของเซลล์ล้วน ๆ เป็นเรื่องของชีวเคมี ล้วน ๆ เพียงแต่อาศัยกล้องจุลทรรศน์ และเทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์ก็สามารถอธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ได้ มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ และมดปลวกเลย แต่มนุษย์มีร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การที่จะแก้ไขปัญหามนุษย์นั้นจะใช้วัตถุหรือเทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ต้องอาศัยธรรมหรือพระวาระของพระเจ้าด้วย พระวาระนี้เองจะไปเปลี่ยนแปลงจิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อให้มนุษย์อยู่เหนือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีและควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสันติสุขของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี ใต้รับการศึกษาดูด้วยกันทั้งหมดในบรรดาคณาจารย์ประจำทั้งหมด 23 คน มีปริญญาเอก 7 คนปริญญาโท 3 คน ปริญญาตรี 3 คน ในจำนวนนี้เป็นศาสตราจารย์ 14 คน เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนจึงมีประสิทธิภาพมาก เพราะอาจารย์แต่ละคนก็เป็น

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาแต่ละแขนงโดยเฉพาะ จึงสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีจึงมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้ในคริสตจักร สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A) ทางปรัชญาและศาสนา ซึ่งทางทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
2. หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต (B.Th) เรียน 4 ปี กำลังเสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และเป็นหลักสูตรที่ทางสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์รับรอง เรียบร้อยแล้ว

3. หลักสูตรคริสตศาสตรบัณฑิต (B.Theol.ต่อเนื่อง) เรียน 2 ปี สำหรับผู้ที่ป็นศิษยาภิบาลซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันศาสนศาสตร์ แห่งใดแห่งหนึ่งมาแล้ว หลักสูตรนี้สมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์รับรองเรียบร้อยแล้ว

4. หลักสูตรคริสตศาสตรมหาบัณฑิต (M.Div) เรียน 2-3 ปี รับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้ว หลักสูตรนี้ สมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์ รับรองเรียบร้อยแล้ว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคริสตจักรสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ จะส่งเสริมศิษยาภิบาล และบุคลากรไปศึกษาต่อที่คณะศาสนศาสตร์ มากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 1996 นี้.